

Số: *12* /UBND-TC.KH

Con Cuông, ngày *26* tháng *9* năm 2019

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thực hiện thu, chi các loại quỹ, các khoản huy động, đóng góp tự nguyện của nhân dân tại các xã, Thị trấn và các đơn vị trường học trên địa bàn huyện

Chấp hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước trong thực hiện các loại quỹ và các khoản huy động đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Công văn số 3082/STC.HX ngày 10/9/2019 của Sở Tài chính Nghệ An về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong thực hiện các loại quỹ và các khoản huy động đóng góp của nhân dân.

Trong thời gian qua, các xã, thị trấn, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện cơ bản đúng các quy định của Nhà nước về thu, chi, quản lý các loại quỹ và các khoản huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường cơ sở vật chất, từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới, đô thị văn minh, trường học thân thiện. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số đơn vị xã, trường học trên địa bàn huyện chưa nghiêm túc thực hiện đúng theo quy trình, quy định của Nhà nước trong việc huy động, quản lý sử dụng nguồn thu, gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.

Để thực hiện tốt nội dung này, UBND huyện Con Cuông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, Thị trấn, các đơn vị trường học quán triệt, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quy định hiện hành của Nhà nước, cụ thể:

a. Về quản lý, sử dụng các loại quỹ, bao gồm:

*** Quỹ pháp lệnh:**

Theo quy định, hiện tại chỉ còn quỹ phòng chống thiên tai được quy định là quỹ pháp lệnh. Việc quản lý, sử dụng của Quỹ phòng chống thiên tai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ.

*** Quỹ vận động:**

+ Quỹ bảo trợ trẻ em thực hiện theo Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính;

+ Quỹ đền ơn đáp nghĩa thực hiện theo Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ và Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành quy chế hoạt động của Ban quản lý và sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Nghệ An;

+ Quỹ vì người nghèo thực hiện theo Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT ngày 29/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016;

+ Quỹ chăm sóc người cao tuổi thực hiện theo Quyết định 47/2016/QĐ.BTC ngày 13/9/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài chính quỹ chăm sóc người cao tuổi.

Ngoài ra, các quỹ do các tổ chức vận động như: quỹ Hội chữ thập đỏ, quỹ chăm sóc người cao tuổi, quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ khuyến học... được quản lý theo điều lệ của từng tổ chức hội và phải xây dựng kế hoạch trình Thường trực Huyện ủy (đối với Hội cấp huyện); trình Ban thường vụ Đảng ủy xã, Thị trấn (đối với các Hội cấp xã) cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện. Các tổ chức ở xã phải cử người mở sổ sách theo dõi cụ thể từng khoản thu, chi; tự tổ chức thu, chi và thực hiện chế độ báo cáo, công khai tài chính theo quy định của từng tổ chức (hoặc có thể đề nghị UBND xã cử bộ phận Tài chính – Kế toán thực hiện giúp).

b) Đối với việc huy động, đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân các xã, Thị trấn.

+ Việc huy động các khoản đóng góp phải đảm bảo tính thiết thực, nhằm mục đích phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

+ Việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn.

+ Đối tượng tham gia đóng góp phải trên tinh thần tự nguyện, mức đóng góp phải do người dân bàn bạc, công khai và quyết định theo đa số. Việc huy động phải đảm bảo đúng theo các quy trình, nghiêm chỉnh chấp hành đúng theo quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/UBTVQH11 ngày 05/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

+ Quản lý nguồn thu phải công khai minh bạch, đảm bảo theo quy định của Nhà nước.

c) Đối với thu chi nguồn huy động tài trợ tại các cơ sở giáo dục:

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục; hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,


các đơn vị, các xã, Thị trấn tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và hội phụ huynh trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động và quản lý sử dụng nguồn thu; việc vận động trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc, không đề ra mức đóng góp, không giao chỉ tiêu cho các lớp, học sinh, không thực hiện vận động đối với học sinh thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt khó khăn....

2. Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị đến tận các thôn, bản, khối xóm và các đơn vị trường học trên địa bàn xã, Thị trấn. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát để phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn thu, nguồn huy động đóng góp của nhân dân.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn UBND các xã, Thị trấn, các đơn vị trường học, thường xuyên kiểm tra thực hiện việc huy động các khoản đóng góp, quản lý và sử dụng nguồn thu đảm bảo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Thanh tra huyện tổ chức công tác thanh tra tại các xã, Thị trấn, các cơ quan, các đơn vị trường học; phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng nguồn thu theo quy định.

Tất cả các khoản huy động, đóng góp chỉ được thực hiện theo quy định của Nhà nước và phải được cấp có thẩm quyền cho ý kiến bằng văn bản, ngoài ra không được huy động, đóng góp dưới bất cứ hình thức nào. Nếu UBND xã, thị trấn, ngành, đơn vị trường học nào để đơn vị và cá nhân thuộc phạm vi quản lý thực hiện sai, gây bức xúc, khiếu kiện trong nhân dân thì Chủ tịch UBND cấp xã và thủ trưởng của ngành, đơn vị trường học đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn; Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai, thực hiện Chỉ thị này./. 

Nơi nhận:

- TT.HU, TT.HĐND huyện (B/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UB MTTQ huyện;
- UB Kiểm tra huyện ủy;
- Ban Dân vận huyện ủy;
- Ban Tuyên giáo huyện ủy;
- Các phòng ban cấp huyện;
- UBND các xã, Thị trấn;
- Các đơn vị trường học trên địa bàn;
- Chánh VP UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Vi Văn Sơn